

Thông cáo của Hội đồng Khoa học, Đại học Quốc gia Kyiv mang tên Taras Shevchenko về việc hỗ trợ và khôi phục các cơ sở khoa học và giáo dục của Ukraine bị phá hủy trong cuộc chiến tranh xâm lược quân sự, hoặc đang trong vùng tạm chiếm, của quân xâm lược Nga

Cuộc chiến tranh trên qui mô toàn diện của quân xâm lược Nga trên đất chúng ta đã bước sang tháng thứ hai. Công cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Ukraine trước sự xâm lăng của Nga vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, điều này đã phá hủy bao kế hoạch cho một cuộc sống yên bình của đất nước.

Kẻ xâm lược khẳng định một cách hờ dờ rằng chỉ tấn công vào các cơ sở quân sự, nhưng cho đến ngày hôm nay, 928 cơ sở giáo dục đã phải hứng chịu các đợt ném bom và pháo kích. 84 trong số đó bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine đã thu thập được nhiều dữ kiện thực tế cho thấy quân đội Nga đang phá hủy các cơ sở khoa học, trường trung học và trường đại học, nhà trẻ và trại trẻ mồ côi.

Trường Đại học mang tên thi hào Taras Shevchenko bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với tất cả các viện nghiên cứu khoa học và các cơ sở giáo dục ở Ukraine đã và đang bị tàn phá trong cuộc chiến tranh.

Những kẻ thủ ác man rợ thiêu hủy các giảng đường, phòng thí nghiệm, sách giáo khoa nhưng chúng không làm lay chuyển nổi tinh thần và lòng tin của cộng đồng khoa học Ukraine!

Chúng tôi sẵn sàng đấu tranh vì sự tôn trọng các quyền và tự do học thuật của các giáo sư, giáo viên, sinh viên, nhà khoa học và nhà nghiên cứu đồng nghiệp.

Chúng ta tin rằng cuộc kháng chiến của chúng ta, cuộc chiến đấu anh dũng của Lực lượng vũ trang Ukraine và các Tiểu đoàn quân tình nguyện bảo vệ lãnh thổ không chỉ bảo vệ quê hương đất nước, tự do cá nhân và cuộc sống của mỗi người, mà họ đang bảo vệ các giá trị nhân phẩm, quyền cơ bản của con người, lòng khoan dung, đa nguyên, dân chủ tự do vốn là cơ sở của nền văn minh nhân loại.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các đồng nghiệp! Chúng tôi đồng hành cùng các bạn! Chúng ta hùng mạnh! Chúng ta chính là Ukraine!